



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ (โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้เท่าทันมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รายชื่อนักเรียนมีผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 167 คน ณ สนามสอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รายชื่อนักเรียนมีผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 154 คน ณ สนามสอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รายชื่อนักเรียนมีผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 313 คน ณ สนามสอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น. เริ่มสอบเวลา 09.00 – 11.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายอัมพล หันทยุง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2